
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
--------------------------------------------- 

 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๕   คน 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก - ติดราชการ 
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ นางจิตรอารีย์บุหรัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จิตรอารีย์  บุหรัน  
๖ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๗ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๖ คน 
 
 

         (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๒  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
       ผู้มาประชุม               จ านวน  ๑๕  คน 
       ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   -    คน  
       ผู้ขาดประชุม  จ านวน    -   คน 
       ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน    ๖  คน 
        

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมครับ 
(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) เรียนท่าน ประธานสภา อบต .เลิงแฝก บัดนี้ สมาชิกสภาฯ ได้มาครบองค์ประชุมและถึง

ก าหนดนัดประชุมสภาฯ ขอเชิญท่านจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ด าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม   
ประธานสภาฯ ๑.๑  เรื่องกีฬาต้านยาเสพติด ต าบลเลิงแฝก  การส่งนักกีฬาประเภทกีฬาชักกะเย่อ ให้ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) มาชาย ๕ คน  หญิง  ๕  คน เป็นหนึ่งทีม  ไม่ใช่ชาย ๕ คน  หากทีมใดส่งไม่ถูกต้องให้     

ส่งใหม่ให้ถูกต้อง  วิ่งกระสอบให้ส่งได้  ประเภท ชาย  ๑  คน และประเภทหญิง  ๑  คน 
 ๑.๒ เรื่องการทัศนศึกษาดูงาน  ให้แจ้งตอบรับการเข้าทัศนศึกษาดูงานด้วยส าหรับผู้ที่จะไป

ศึกษาดูงาน  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมห้องพัก  ที่นั่งรถ  และจัดท าประกันภัย ให้กับ 
ทุกท่านที่เดินทางไปทัศนศึกษา 
๑.๓ เรื่องแจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่น  สมัยสามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ .ศ.๒๕๖๕ 
ตามท่ีสภาได้มีมติ ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ และคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาค าแปร
ญัตติที่ได้พิจารณาไปแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
พิจารณาเสร็จแล้ว  จึงก าหนดนัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  สมัย
สามัญที่  ๓  ครั้งที่  ๒  เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ พิจารณาญัตติอ่ืนๆที่ได้เสนอให้สภาองค์การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา  ในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙ .๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑ พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  

       (เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ หรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ- 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  

       (เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง)กรรมการตรวจ
รายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๓  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ - รายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  และได้ ก าหนดระยะเวลา
ในการรับค าแปรญัตติรวม ๔ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๔ -๗  สิงหาคม  25๖๕  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  
ชั่วโมง  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  และให้ส่งคืนประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก
เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่องพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  วาระท่ี  ๒

ขั้นการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อข้อกฎหมายใน 
(นายยรรยง  แก้วไชย) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านประธานฯได้อนุญาต 
(เลขานุการสภาฯ) ให้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  ขั้นตอน  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ๒๕๖๖ 
 ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกในการประชุมสมัยสามัญ  

สมัยที่ 3 ประจ าปี 25๖๕  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม 256๕  ได้รับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๖  และได้ตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติพร้อมทั้งได้ก าหนดเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อกรรมการแปรญัตติและระยะเวลา 
พิจารณาค าแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้แล้ว นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯได้ประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖๖  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ
เวลา  ๑๓ .๐๐  น . ณ  ห้องประชุมสภาฯ ใน วันที่ 1๐  สิงหาคม 256๕  ปรากฏว่ามีท่าน
สมาชิกสภาฯและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มายื่นค าแปรญัตติ จ านวน 
๓  ราย  โดย คณะกรรมการแปรญัตติมี การประชุมเพ่ือพิจารณาค าเสนอค าแปรญัตติของ
สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีมตใิห้มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติพร้อมนี้
ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯฉบับเดิม และฉบับที่ได้มีการแก้ไข รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการของคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ตามข้อ  ๕๐  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔  ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านไปพร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุมฯไปแล้ว   
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  



หน้าที่  ๔  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
   ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗                  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ 

                                มาตรา ๘๗  วรรคท้าย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจ า นวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลด
หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่
ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการ
เสนอการแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไข  
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง 
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน 
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก   ในกรณีที่มี
มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว   การพิจารณาเฉพาะ
ข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตาม 
วรรคสามแล้วให้ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้ 
เท่านั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ได้ให้นายวิรัช  วัฒยุ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  แถลงญัตติแปรร่างข้อบัญญัติฯต่อที่ประชุม 
นายวัรัชวัฒยุ - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน  
(ปธ.คณะกรรมการแปรฯ) ต าบลเลิงแฝก  ได้มีมติเห็นชอบหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 

งบประมาณ ๒๕๖๖  และได้ก าหนดระยะเวลาในการรับค าแปรญัตติรวม ๔ วัน 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง)กรรมการตรวจ
รายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๕  จากทั้งหมด  ๒๐ หน้า 
ตั้งแต่วันที่  ๔ -๗  สิงหาคม  25๖๕  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  ณ  ห้องประชุมสภ า

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และให้ส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
เลิงแฝก  เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 2 
และวาระที่ 3  ต่อไป นั้น  

บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี   25๖๖  ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  จึงขอส่งร่างเดิม
และร่างท่ีมีการแก้ไขมาพร้อมนี้  รายละเอียดตามบันทึกรายงานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

     รายงานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ .ศ.๒๕๖๖ 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

ตามท่ี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติเป็นเวลา  ๔  วัน  ตั้งแต่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ถึงวันที่  
๗ สิงหาคม  ๒๕๖๕  รวม  ๒๘ ชั่วโมง  ๓๐  นาที เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยละเอียดแล้ว  ได้เชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก และท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้ยื่นค าแปรญัตติไว้ มาชี้แจง
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นค าแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๖  จ านวน    ๓   ราย  รายละเอียด  ดังนี้ 
ส่วนที่  ๑ ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.๒๕๖๖ 

         ไม่มีการแก้ไข 
ส่วนที่  ๒ บันทึกหลักการและเหตุผล    ไม่มีการแก้ไข 

   รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย    มีการแก้ไข 
รายงานงบประมาณรายรับ     ไม่มีการแก้ไข 

   รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ไม่มีการแก้ไข 
รายงานงบประมาณรายจ่าย     มีการแก้ไข 

   รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
-แผนงานบริหารงานทั่วไป      มีการแก้ไข  

ประธานคณะกรรมการ    -(หน้า ๖๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( แผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท
(นายวิรัช  วัฒยุ)  คงเหลือ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท (ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)   

ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ    คณะกรรมการแปรญัตติฯมีมติเห็นชอบให้แปรญัตติปรับลด
ตามผู้เสนอ  คณะกรรมการไม่มีผู้ใดสงวนค าแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี  (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 
 
 

 (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๖  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวนค า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นเนื่องจากการตั้งงบประมาณในรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป )  ตั้งไว้จ านวนมากและตั้งไว้ทุก
แผนงาน  เป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่ประหยัดและไม่คุ้มค่า  มีการตั้งงบประมาณในการ
จ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี  หรือที่เรียกว่าเงินโบนัสให้กับ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ซึ่งกระผมมองแล้วไม่คุ้มค่า  พนักงานของท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางคนบางท่านไม่ค่อยจะท างานให้คุ้มค่ากับค่าจ้างต้องมา
จ่ายเงินเพิ่มให้อีกกระผมเห็นว่าไม่สมควรครับท่านประธานฯ  กระผมจึงขอตัดลด
งบประมาณในชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ๒๐,๐๐๐  บาทครับ 

ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ
ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๒๐,๐๐๐  บาท 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯที่ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิก 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) สภาฯ ได้ยื่นแปรญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  ในหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจริงๆแล้ว
ในหมวดรายจ่ายนี้  ไม่ใช่จะมีรายจ่ายๆเดียวที่ท่านเสนอยังมีค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ TOR  กรรมการก าหนดราคากลาง  กรรมการตรวจรับงาน
ซื้อหรือจ้าง  กรรมการจัดซื้อแบบ e-bidding ค่าสมนาคุณในการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  ค่าตอบแทนบุคคลที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีค าสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอ่ืนๆ  หากท่านคณะกรรมการแปรญัตติและผู้เสนอแปรญัตติได้  
ขอปรับลดงบประมาณซึ่งไม่มากนัก  กระผมยินดีให้ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ  ๒๘๐,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ    -(หน้า  ๖๖) วัสดุงานบ้านงานครัวตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท แปรญัตติปรับลด ๑๐,๐๐๐  บาท  
แปรร่างข้อบัญญัติฯ คงเหลือ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ( ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)  ผู้เสนอญัตติไม่ขอสงวนค าแปรญัตติ 

คณะกรรมการฯ มีมติยืนตามร่างเดิมคณะกรรมการไม่มีผู้ใดสงวนค าแปรญัตติ 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)        (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)              ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 



หน้าที่  ๗  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรยืนตามร่างเดิมที่ท่าน

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ  งบประมาณในหมวดวัสดุงานบ้านงานครัวโปรดยกมือ  
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 

- (หน้า ๖๙) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ( แผนงานสถิติและวิชาการ)   ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท
 คงเหลือ  ๕๕,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลดตามผู้เสนอ   
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติร่างฯคณะกรรมการแปรร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวนค า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ
ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๕,๐๐๐  บาท 

นายก  อบต.เลิงแฝก เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
นายโชคชัย  แก้วไชย ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานสถิติและวิชาการ  ซึ่งก็สามารถปรับลด

งบประมาณได้  กระผมยินดีให้ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท ได้ครับ 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานสถิติและวิชาการ)  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕๕,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ  -(หน้า ๗๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( แผนงานบริหารงานคลัง) ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท   
(นายวิรัช  วัฒยุ) คงเหลือ  ๑๘๐ ,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลดตามผู้เสนอ 
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติ  
 
 
 

 
(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๘ จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร

ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

ก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ  

 ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๒๐,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานบริหารงานคลัง  ซึ่งก็สามารถปรับลด

งบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท ได้ครับ 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้ 

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานบริหารงานคลัง)ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๑๘๐,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ  -(หน้า ๗๓) ค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ คงเหลือ  ๔๐ ,๐๐๐  บาท  
(นายวิรัช  วัฒยุ)   ( ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลดตามผู้เสนอ   

ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖  

ในหมวดรายการ  ค่าวัสดุส านักงาน  (งานบริหารงานคลัง)  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท       
แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาทเนื่องจากการตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้  ชั้นวางเอกสาร  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ ฯลฯ 
ซึ่งกระผมมองว่า  ในการจัดซื้อวัสดุ  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตู้  ชั้นวางเอกสาร  นั้น  น่าจะเพียงพอ 
ต่อการใช้งาน  กระผมขอปรับลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐  บาทเพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณของราชการ 

ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๑๐,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๙  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น ค่าวัสดุส านักงาน  อยู่ในแผนงานบริหารงานคลัง    

ซึ่งก็สามารถปรับลดงบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท ได้ครับ 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

รายการ  ค่าวัสดุส านักงาน  (แผนงานบริหารงานคลัง)ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติ
ปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๔๐,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ  -(หน้า ๗๔) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( แผนงานควบคุมภายใน) ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒,๕๐๐  บาท 
(นายวิรัช  วัฒยุ)   คงเหลือ  ๒๗ ,๕๐๐  บาท  (ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)   

คณะกรรมการฯ มีมติปรับลดตามผู้เสนอ  ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

ก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ 

 ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒,๕๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๗,๕๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๒,๕๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานควบคุมภายใน  ซึ่งก็สามารถปรับลด

งบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๒,๕๐๐  บาท ได้ครับ 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานควบคุมภายใน)ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒,๕๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๒๗,๕๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๐  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ไม่มีการแก้ไข 

ประธานคณะกรรมการ   -( หน้า ๗๕) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( แผนงานรักษาความสงบภายใน) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐ บาท   
(นายวิรัช  วัฒยุ)   คงเหลือ  ๙๐ ,๐๐๐  บาท  (ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)   

คณะกรรมการฯ มีมติยืนตามร่างเดิม ผู้แปรญัตติไม่สงวนค าแปรญัตติ  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้ 

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ตามร่างเดิม 
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๒ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๓ คน 
ประธานคณะกรรมการ -แผนงานการศึกษา ( งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) มีการแก้ไข 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ - ( หน้า ๗๙) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ( แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท   

แปรญัตติปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๕๕,๐๐๐  บาท   
(ผู้เสนอขอแปรญัตตินายดาวเรือง  หนูนี) คณะกรรมการฯ มีมติปรับลดตามผู้เสนอ    
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวนค า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ 

 ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๕๕,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๕,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา  จ านวนงบประมาณที่ท่านขอปรับลดลงไม่มากนัก  ซึ่งก็สามารถปรับลด
งบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท ได้ครับ 

 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๑  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานการศึกษางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท   
แปรญัตติปรับลด  ๕,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๕๕,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ -( หน้า ๘๗) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
(นายวิรัช  วัฒยุ)  แปรญัตติปรับลด  ๑๕,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๑๓๕,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลด 
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวนค า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ 

 ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑๕,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๓๕,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ    ๑๕,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษาจ านวนงบประมาณที่ท่านขอปรับลดลงไม่มากนัก  และจ านวนครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขณะนี้ต าแหน่งว่างมี  ๒  ต าแหน่ง  อยู่ระหว่างการรับโอน  ซึ่งก็สามารถปรับลด
งบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๑๕,๐๐๐  บาท ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา )ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
แปรญัตติปรับลด  ๑๕,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๑๓๕,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 
 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ -( หน้า ๑๐๘) ค่าใช้สอยโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
แปรร่างข้อบัญญัติฯ แปรญัตติปรับลด ๑๐,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาท   
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ( ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลด 

ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร

ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวนค า 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕) แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แปรญัตติปรับลด 
๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๙๐ ,๐๐๐  บาท  เนื่องจากการตั้งงบประมาณการจัดประเพณี
ลอยกระทง นั้น  ที่ผ่านมาในปีที่แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลเราก็ไม่จัด  และในการจัด
งานประเพณีสามารถท่ีจะด าเนินการในงบประมาณที่ประหยัด  จึงขอปรับลดงบประมาณ
ลงมา ๑๐,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาท  ครับท่านประธานฯ 

ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ
ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๑๐,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น หากด าเนินการจริงๆแล้วงบประมาณท่ีตั้งไว้อาจจะไม่

เพียงพอต่อการด าเนินการตามโครงการเพราะการดเนินการตั้งจัดเตรียมสถานที่  มีเวที  
เครื่องเสียง  ติดตั้งไฟฟ้าบริเวณท่ีจัดงาน  ค่าเงินรางวัลส าหรับกิจกรรมการประกวดต่างๆ  
เช่น การประกวดนางนพมาศ  การประกวดกระทงสวยงาม  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และอ่ืนๆอีกมาก  แต่เมื่อท่านผู้แปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่าเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณ  ก็สามารถปรับงดงบประมาณได้ตามท่ีเสนอครับ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

ค่าใช้สอยโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
(แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาท
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๘ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ - แผนงานสาธารณสุข      ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๓  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ - ( หน้า ๙๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๙,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติยืนตามร่างเดิม   
ผู้เสนอไม่ขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรยืนยันร่างเดิมงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นให้

ยืนตามร่างเดิมหมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (แผนงานสาธารณสุข)ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  ตามร่างเดิมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
 

ประธานคณะกรรมการ - แผนงานสังคมสงเคราะห์      มีการแก้ไข 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ -( หน้า ๙๘) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๖,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๖๔,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลด 
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้  นายดาวเรือง  หนูนี   (สมาชิกสภาฯหมู่ที่  ๑๕) ผู้เสนอค าขอสงวนค าแปร
ญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ  

 ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๖,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๖๔,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๖,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  จ านวนงบประมาณที่ท่านขอปรับลดลงไม่มากนัก  ซึ่งก็
สามารถปรับลดงบประมาณได้ กระผมยินดีให้ปรับลด  ๖,๐๐๐  บาท ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้  

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานสังคมสงเคราะห์งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห์ ) 
ตั้งไว้  ๗๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๖,๐๐๐  บาท คงเหลือ  ๖๔,๐๐๐  บาท
โปรดยกมือ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๔  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ คน 
   - แผนงานเคหะและชุมชน      ไม่มีการแก้ไข 
   -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    ไม่มีการแก้ไข 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ไม่มีการแก้ไข 
ประธานคณะกรรมการ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    มีการแก้ไข 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ -( หน้า ๑๑๐) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาทคงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติปรับลด 
ผู้เสนอขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้สงวน 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕) ค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 

นั้นก็เป็นรายจ่ายในหมวดรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งตั้งไว้ในหมวดรายการที่ซ้ าๆกันแต่อยู่คนละแผนงาน  กระผมเห็น
ว่าเป็นการตั้งงบประมาณท่ีสามารถปรับลดได้เพ่ือประหยัดจึงขอปรับลดครับท่านประธานฯ 

 ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด ๑๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ ได้ถามไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรณีท่ีผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้ขอแปรญัตติ

ปรับลดงบประมาณ  ลด  ๑๐,๐๐๐  บาทเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ในส่วนที่ท่านผู้แปรญัตติ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ได้เสนอขอปรับลดงบประมาณลงนั้น อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน

บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมและการโยธาจ านวนงบประมาณที่ท่านขอปรับ
ลดลงไม่มากนัก  ซึ่งก็สามารถปรับลดงบประมาณได้กระผมยินดีให้ปรับลด ๑๐ ,๐๐๐ บาท 
ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรปรับลดงบประมาณตามที่ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยินดีให้ปรับลดได้ 

หมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา) ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๑๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๙๐,๐๐๐  บาทโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ - แผนงานการเกษตร      มีการแก้ไข 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๕  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ -( หน้า ๑๒๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(นายวิรัช  วัฒยุ)  ตั้งไว้  ๒๓,๐๐๐  บาท  แปรญัตติปรับลด  ๒,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๒๑,๐๐๐  บาท 

(ผู้เสนอขอแปรญัตติ  นายดาวเรือง  หนูนี)  คณะกรรมการฯ มีมติยืนตามร่างเดิม   
ผู้เสนอไม่ขอสงวนค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรยืนยันร่างเดิมงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นให้

ยืนตามร่างเดิมหมวดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (แผนงานการเกษตร) ตั้งไว้  ๒๓,๐๐๐  บาท  ตามร่างเดิมโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
      งดออกเสียง  ๒ คน 
ประธานคณะกรรมการ - แผนงานงบกลาง      มีการแก้ไข 
แปรร่างข้อบัญญัติฯ ( หน้า  ๕๗)  แปรญัตติเพิ่มเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้  ๓๕๑,๙๙๐  บาท   
(นายวิรัช  วัฒยุ)  แปรญัตติเพิ่ม  ๑๐๓,๕๐๐  บาท  รวมตั้งจ่าย  ๔๕๕,๔๙๐  บาท  

(ผู้เสนอแปรญัตติ นายโชคชัย  แก้วไชย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแปรญัตติเพิ่มตามท่ีเสนอ  ผู้เสนอแปรญัตติขอสงวนค าแปร
ญัตติคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ ไม่มีผู้ใดขอสงวนค าแปรญัตติฯ  

ประธานสภาฯ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก (ผู้สงวนค าแปรญัตติ)  ได้เสนอแปรญัตติเพิ่ม
งบประมาณรายจ่ายฯ ๑๐๓,๕๐๐  บาท  เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ตามที่กระผมได้เสนอขอ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖  เพ่ิมงบประมารรายจ่าย  

แผนงานงบกลาง   เงินส ารองจ่าย  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดข้ึน  หรือกรณีป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย  หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  ได้แก่ 
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้แก่  อุทกภัย  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย 
เป็นต้น  และงบกลางที่ตั้งไว้ในร่างข้อบัญญัติฯ มีเพียง  ๓๕๑,๙๙๐  บาท  แปรญัตติ
งบประมาณเพ่ิม  ๑๐๓,๕๐๐  บาท  รวมตั้งจ่ายในงบกลาง  เงินส ารองจ่ายเป็นงบประมาณ  
๔๕๕,๔๙๐  บาท 

ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควรแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายจ่ายแผนงานงบกลาง  เงินส ารองจ่าย  ตามที่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติและท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ  
ตั้งไว้  ๓๕๑,๙๙๐  บาท  แปรญัตติเพิ่มงบประมาณ  ๑๐๓,๕๐๐  บาท  
รวมตั้งจ่ายไว้  ๔๕๕,๔๙๐  บาท  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ  ๑๓ เสียง 
      ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
      งดออกเสียง ๒ คน 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๖  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ประธานสภาฯ ได้ถามต่อที่ประชุมฯ ท่านใดเห็นสมควรแปรปรับลดร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
(นายยรรยง  แก้วไชย) ๒๕๖๖ และค าแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  

ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอต่อที่ประชุมโปรดยกมือ 
ที่ประชุม  มีมติ  เห็นชอบให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติฯ  ๑๓ เสียง 
     ไม่เห็นด้วย    ๐ เสียง 
     งดออกเสียง    ๒ คน 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นด้วยเสียงข้างมากกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณ  256๖  ในวาระท่ี ๒  ให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ 256๖ โดยร่างงบประมาณรายประจ าปี  ๒๕๖๖  ตั้งจ่ายแบบสมดุล  รายจ่าย
เท่ากับรายรับ  ร่างงบประมาณรายจ่ายตั้ง จ่ายไว้  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท    
เพ่ือเสนอขั้นเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติฯในวาระท่ี  ๓  ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขณะนี้  เวลา  ๑๑.๕๐  น.  ใกล้เที่ยงกระผมขอหยุดพักชั่วคราวเพื่อรับประทานอาหารและ

นัดประชุมช่วงบ่าย  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
เริ่มประชุมฯต่อ  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ประธานสภาฯ ได้ให้นายอนุสรณ์  ดวงศรี  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจสอบองค์ประชุมฯ เพื่อด าเนินการ

ตามระเบียบวาระต่อไป 
นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนประธานสภาฯที่เคารพ  ตามที่ท่านประธานสภาฯได้ให้ตรวจสอบองค์ประชุม  มี 
(เลขานุการสภาฯ) สมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม  จ านวน  ๑๕  ท่าน  ผู้เข้าร่วมประชุม  ๖  ท่าน ครบองค์

ประชุม  สามารถด าเนินการประชุมได้ครับท่านประธานฯ 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

วาระท่ี ๓ ให้ความเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติฯ 
นายยรรยงแก้วไชย       - ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย และข้ันตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาฯ)  ประจ าปี  ๒๕๖๖  ในขั้นการเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
                                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
                                เพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 

                      ข้อ ๕๒ วรรคแรกการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ 
                      ทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินจะไดล้งมตใิห้มีการอภิปรายถ้ามีเหตอัุนสมควร 

                                วรรคสองในการพิจารณาวาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมตวิ่าจะให้ตราเปน็ข้อบญัญัติ 
                                หรอืไม่ 
                                วาระท่ี  3  ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๗  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
ประธานสภา-   ตาม ทีท่่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลิงแฝกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ และสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเลิงแฝกได้พิจารณาผ่านวาระท่ี ๑  ขั้นรับหลักการ  และวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ  
แล้วนั้น  ในขั้นนี้กระผมไม่อนุญาตให้อภิปราย  และจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเลิงแฝก ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖  หรือไม ่

มติที่ประชุม  เห็นชอบจ า       ๑๓ เสียง 
  ไม่เห็นชอบ  ๐ เสียง 
  งดออกเสียง  ๒   คน  
ประธานสภาฯ              จึงเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ๒๕๖๖  ด้วยมติเสียงข้างมาก   

          - เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเสนอต่อสภาฯและจะได้น าร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  เสนอนายอ าเภอกุดรัง 
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  กระผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนออภิปราย ตั้งข้อสังเกต หรือแจ้งเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
(นายยรรยง  แก้วไชย) อ านาจหน้าที่  ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือให้นายกองค์การ 

 บริหารส่วนต าบลน าไปแก้ไขต่อไป และให้เสนอที่ละคน  แล้วจะให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตอบข้อชี้แจงในครั้งเดียว และได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เสนอเรื่อง  กีฬาต้านยาเสพติดตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะต่อที่ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ประชุมในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาของต าบลเลิงแฝก  ก็ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่าง  ไม่ว่า

จะเป็นการหากรรมการตัดสิน  โดยกรรมการตัดสินกีฬาในครั้งนี้จะใช้กรรมการจากมหาลัย
กีฬาแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม  วงดุริยางค์ตอนนี้ก าลังประสานขอจากโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่อยู่  ส าหรับอุปกรณ์กีฬาเชิญท่านผู้น ามารับอุปกรณ์ได้ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
ณ ห้องกองการศึกษาฯ   

นายเดชา  บุตโลบล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมอยากได้ความ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔) ชัดเจนในการส่งนักกีฬากรณีท่ีเป็นเขย  หรือสะใภ้  สามารถลงแข่งขันได้หรือไม่  
 

บัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่เสนอใน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓) วาระอ่ืนๆ  อยู่  ๒ - ๓  เรื่อง  งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  ด าเนินการเสร็จสิ้นหรือยัง  
 เรื่องที่  ๒  การจัดสรรงบประมาณกีฬาอยากให้จัดค่าอาหารให้เท่าๆกัน  เรื่องท่ี  ๓     

การจัดซื้อเสื้อให้ผู้น าในการร่วมการแข่งขันกีฬา   
 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๘  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
นายวิรัช  วัฒยุ การจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนขบวนพาเหรดแต่ละชุมชน  เนื่องจากในการจัด  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒) ขบวนนั้นต้องใช้คนจ านวนมากและต้องมีการแต่งกาย  ต้องใช้งบประมาณ  อยากให้ทาง

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดสรรงบประมาณให้แต่ละชุมชน 
นายสีโห  หมื่นสา เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑) ต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในศูนย์พัฒนาเด็ก

จ านวน  ๓  จุด  เนื่องจากได้รับแจ้งจากศูนย์เด็กเล็ก ในตอนกลางมืดมาก 
สมปอง  ภูมิบูรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่อท่ีจะเสนอ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖) ท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการซ่อมฝายน้ าล้น  

  ห้วยแฮด  ปัจจุบันไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากเกิดน้ าเซาะ  สะพานข้ามทะลุ  อยากให้
ซ่อมแซมโดยด่วนครับ 

นายไพจิต  แทนดวง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งใน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑) วาระอ่ืนๆเพื่อให้ที่ประชุมสภาฯทราบ  ในการซ่อมแซมอุทกภัยในรอบที่ท่ีผ่านมาบ้านของ   

กระผมจ านวน  ๓  จุด  เรียบร้อยดี  แต่พายุเข้าในรอบที่แล้วเสียหายทั้ง  ๓  จุด อยากให้
ซ่อมแซมให้ใหม่ด้วยครับ 

นายดาวเรือง   หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอต่อ  
(สมาชิกสภา หมู่ที่  ๑๕) ท่านประธานฯฝากไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่  ๔ เรื่อง  

เรื่องท่ี  ๑  เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๕ อยากให้เร่งด าเนินการเพราะขณะนี้ก็
เดือนสิงหาคม  เหลือเวลาไม่ถึงสองเดือนกลัวจะตกเป็นเงินสะสมครับ  
เรื่องท่ี  ๒  เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ที่  ๑๕  ซึ่งชาวบ้านได้ออกเงินจัดซื้อท่อมาแล้วจะ
ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาเครื่องมือมาช่วยจะได้หรือไม่ 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในรถกู้ชีพมีเพียงพอต่อการบริการประชาชนหรือไม่  เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้เราได้ย้ายมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดสรรเครื่องมือต่างๆอยากให้
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูแล รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกู้ชีพ กู้ภัยด้วย 
เรื่องท่ี  ๔  เรื่องการออกค าสั่งให้  อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อยากให้สั่งล่วงหน้า  และมีหนังสือ
ค าสั่งด้วย 

นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะฝาก
(สมาชิกสา  หมู่ที่  ๕) ท่านประธานฯไปหาท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกี่ยวกับการออกตรวจเยี่ยมเยือน   

พ่อขาวแม่ขาวที่ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษาครับ 
นายโชคชัย  แก้วไชย) เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก็มีเรื่องท่ีท่านสมาชิก 
(นายก อบต.เลิงแฝก) สภาฯได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  ในการบริหารตามหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลเพื่อเป็นการเข้าใจต่อการบริหารขอตอบข้อซักถามดังนี้ 
 ตอบข้อซักถาม นายเดชา  บุตโลบล  อยากได้ความชัดเจนในการส่งนักกีฬากรณีท่ีเป็น  
เขยหรือสะใภ้  สามารถลงแข่งขันได้หรือไม่ 

-ให้ผู้น าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองได้ครับ 
 ตอบข้อซักถาม บัวพันธ์  ปัตเป  เรื่อง  งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  ด าเนินการเสร็จสิ้น
หรือยัง 

 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๙  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
-ส าหรับงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณการราคา

ทุกโครงการและส าหรับงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนไฟฟ้าได้ประสานไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแล้ว 

 เรื่องที่  ๒  การจัดสรรงบประมาณกีฬาอยากให้จัดค่าอาหารให้เท่าๆกัน  เรื่องท่ี  ๓  การ
จัดซื้อเสื้อให้ผู้น าในการร่วมการแข่งขันกีฬา   

  -ส าหรับค่าอาหารก็ด าเนินการตามระเบียบเมื่อท่านตกรอบก็ไม่สามารถจัดอาหาร
ให้เท่ากันได้  ส่วนเรื่องการจัดเสื้อให้ผู้น าในการร่วมการแข่งขันกีฬา  จะพิจารณาให้ครับ 

ตอบข้อซักถามนายวิรัช  วัฒยุ เรื่องการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนขบวน
พาเหรดแต่ละชุมชน   

-ตอบ ระเบียบไม่สามารถด าเนินการได้  จัดได้เฉพาะรางวัลที่ได้รับรางวัล  
ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ อันดับ  ๑   รองชนะเลิศ อันดับ  ๒  ขอให้ผู้น าชุมชนช่วยสนับสนุน
ด้วยครับ 

             ตอบข้อซักถาม นายสีโห  หมื่นสา เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในศูนย์พัฒนาเด็กจ านวน   
๓  จุด   

                                         -ตอบ จะด าเนินการติดตั้งให้ครับ  มอบหมายกองช่างตรวจสอบและ 
ด าเนินการในการติดตั้งให้ 
ตอบข้อซักถาม  สมปอง  ภูมิบูรณ์  เรื่องการซ่อมฝายน้ าล้นห้วยแฮด  ปัจจุบันไม่สามารถ
สัญจรได้เนื่องจากเกิดน้ าเซาะ  สะพานข้ามทะลุ  อยากให้ซ่อมแซมโดยด่วนครับ 

-ตอบ  ได้ให้กองช่างตรวจสอบแล้ว  ในการซ่อมแซม  ต้องรอให้น้ าลดก่อนจึงจะเข้า
ซ่อมแซมได้  เนื่องจากปริมาณน้ ามาก  ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หากปริมาณน้ าลดแล้วก็
จะด าเนินการให้ครับ 

ตอบข้อซักถาม  นายไพจิต  แทนดวง  การซ่อมแซมอุทกภัยในรอบที่ท่ีผ่านมาบ้านของ      
กระผมจ านวน  ๓  จุด  เรียบร้อยดี  แต่พายุเข้าในรอบที่แล้วเสียหายทั้ง  ๓  จุด อยากให้   
ซ่อมแซมให้ใหม่ด้วย 
  -ตอบ  ส าหรับการซ่อมแซมอุทกภัย  หรือสาธารณภัย  หากได้รับความเสียหาย  ให้ท่าน
แจ้งเป็นหนังสือเข้ามายังองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือที่จะเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  เพื่อพิจารณาในการด าเนินซ่อมแซมครับ 
ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง   หนูนี   
เรื่องท่ี  ๑  เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๕ อยากให้เร่งด าเนินการเพราะขณะนี้ก็
เดือนสิงหาคม  เหลือเวลาไม่ถึงสองเดือนกลัวจะตกเป็นเงินสะสมครับ 
ตอบ โครงการจ่ายเงินสะสม ปี  ๖๕  ที่สภาฯมีมติให้จ่ายขาดได้  จะยังคงอยู่ในเงินสะสม  
จะยังไม่ตก  สามารถด าเนินการได้อีก  ๑  ปีงบประมาณครับ  แต่ก็จะเร่งด าเนินการให้ครับ 
เรื่องท่ี  ๒  เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ที่  ๑๕  ซึ่งชาวบ้านได้ออกเงินจัดซื้อท่อมาแล้วจะ
ขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาเครื่องมือมาช่วยจะได้หรือไม่ 
-ตอบ  ในการซ่อมแซมถนนที่เกิดจากสาธารณภัย  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ให้
รายงานเข้ามาก็จะเสนอให้คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพิจารณาให้ครับ 
 
 

(นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                  ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๒๐  จากทั้งหมด ๒๐ หน้า 
เรื่องท่ี  ๓  เรื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในรถกู้ชีพมีเพียงพอต่อการบริการประชาชนหรือไม่  เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้เราได้ย้ายมาอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดสรรเครื่องมือต่างๆอยากให้
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูแล รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกู้ชีพ กู้ภัยด้วย 
-ตอบ  จะตอบสอบและด าเนินการให้ครับ  เนื่องจากยังไม่ได้รับการรายงานจากกู้ชีพ   
ว่าขาดอุปกรณ์ใดบ้างในการบริการประชาชนในรถกู้ชีพ 
เรื่องท่ี  ๔  เรื่องการออกค าสั่งให้  อปพร. ปฏิบัติหน้าที่อยากให้สั่งล่วงหน้า  และมีหนังสือ
ค าสั่งด้วย 
-ตอบ  เรื่องการออกค าสั่ง  อยากให้ผู้ที่ขอก าลัง  อปพร. ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่  มาติดต่อท่ี  
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่เรื่องเร่งด่วนที่ท่านขอมาเป็นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  จะให้
ออกเป็นหนังสือค าสั่งให้สมาชิก อปพร.ปฏิบัติหน้าที่นั้น  ไม่สามารถออกค าสั่งในวันหยุดได้ 
ขอให้ผู้ที่ขอติดต่อเจ้าหน้าที่ในวันราชการด้วยครับ 
ตอบข้อซักถาม  นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมเยือน พ่อขาวแม่ขาวที่
ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษา 
-ตอบ  รับทราบครับ 

ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราได้ด าเนินการประชุมพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุม 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี 

พ.ศ.256๕ นี้ ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้ ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนิน ไปด้วยดี ด้วยความ
เรียบร้อย และในโอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

  

ปิดประชุมเวลา  1๔.๓0 น. 

 

 ลงชื่อผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายอนุสรณ์   ดวงศรี) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

      (นายยรรยง  แก้วไชย) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 

 

 

 (นายสีโห  หมื่นสา)   (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม      กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 


